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Umsögn um fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um frétt um Gröndalshús.

Á fundi borgarráðs 4. apríl sl. lagði áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins fram eftirfarandi 
fyrirspurn:

„Spurt er þá hvort eftirfarandi frétt sem birtist í visi.is 15.12.2018 sé röng? En í henni 
segir: Mygla í nokkurra ára gamalli þakklæðningu, óþéttir útveggir, laust gler í gluggum og 
mikil vinna við að endurnýta innanhússklæðingu er allt meðal skýringa á því hvers vegna 
framkvæmdir á Gröndalshúsi í Reykjavík spóluðu nær 200 milljónir fram úr áætlun. Segir 
enn fremur í fréttinni að þetta hafi komið fram í svari skrifstofu eigna og atvinnuþróunar við 
fyrirspurn um kostnað við endurbæturnar. Bent er á upphafleg fjárhagsáætlun hafi hljóðað 
upp á 40 milljónir en verkið hafi að endingu kostað borgina 238 milljónir.."

Umsögn skrifstofu eigna og atvinnuþróunar:
Frétt er byggð á umsögn sem var lögð fram í borgarráði 10. desember 2018. Þessi hluti fréttar 
sem vitnað er í er ekki úr þeirri umsögn og er ekki rétt.

Óli Jón Hertervig

     


